

'มจร.'จัดวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่ ฉลองพุทธชยันตี2600ปีตรัสรู้พระพุทธเจ้า

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้หารือถึงการจัดวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 2 มิ.ย. ที่ประชุมมีมติว่า จะมีการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ เรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” เพื่อเฉลิมฉลอง 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เฉลิมฉลองในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมีบุคคลสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเข้าร่วมประชุมตลอดงาน อาทิ ฯพณฯ มหินทราธิราช ประธานาธิบดีศรีลังกา พระอาจารย์ฉวนอิน ประมุขสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พระสังฆราชทั้ง 2 นิกายจากราชอาณาจักรกัมพูชา นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา จำนวนกว่า 1,700 รูป/คนจาก 85 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมด้วย

พระธรรมโกศาจารย์กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์

ที่ทั่วโลกกำลังมีวิกฤตทางด้านความขัดแย้ง เราเห็นพ้องกันว่า จะใช้พระพุทธศาสนาลดความขัดแย้งของชาวโลก โดยจะมีการสัมมนาทางวิชาการเรื่องพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ ในการหาแนวทางและข้อตกลงสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังจะมีการจัดตั้งศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกขึ้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยจะมีการวางศิลาฤกษ์ในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นการจัดตั้งสำนักงานกลางพระพุทธศาสนาโลกแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมรองรับการเรียนรู้ของชาวพุทธนานาชาติ “กิจกรรมที่สำคัญครั้งนี้ จะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีศรีลังกา และผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 2 มิ.ย. ที่หอประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ที่สำคัญขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสสำคัญครั้งนี้ ณ องค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 มิ.ย.ด้วย”